



**ศอ.บต.เปิดโครงการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552
เพื่อสร้างช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ จชต.**

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. มีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มรายได้แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในระดับรากหญ้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 ศอ.บต.ได้จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ นับตั้งแต่การเริ่มกระบวนการด้านการผลิตจนถึงการตลาดอย่างครบวงจร โดยบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมที่ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประภควร้านอาหารสะอาดและร้านค้าสวยงาม รวมถึงการจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมจะมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยภายในประเทศจะดำเนินการทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ ที่ตลาด อดต.กรุงเทพฯ ถัดมาระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนที่เหลือจะกระจายไปยัง จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต และตลาด อดต. กรุงเทพฯ อีกครั้งประมาณกลางเดือนมิถุนายน

ส่วนกิจกรรมในต่างประเทศ จะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ครั้ง ใน 3 ประเทศ คือที่ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน เมืองบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน และเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพในพื้นที่ ได้มีโอกาสนำสินค้าออกไปจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่อื่น ทั้งในและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนต่างภูมิภาค และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นหนทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

ข่าวโดย : ส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

E-mail : Vonnt15@gmail.com

